

THÀNH PHỐ

# Đưa tín dụng chính sách vào cuộc sống

Việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác luôn được thành phố Thái Bình xác định là một trong những giải pháp hiệu quả, có ý nghĩa lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Nhiều nông dân thành phố thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi.

Trong hành trình là cầu nối đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã có sự đồng hành, vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị - xã hội thành phố. Qua 20 năm, nguồn vốn cho vay trên địa bàn thành phố đã tăng gấp 6,4 lần, cơ cấu tăng trưởng nguồn vốn có sự chuyển dịch tích cực, giảm nguồn vốn từ trung ương, tăng nguồn vốn huy động thị trường và nguồn vốn ủy thác đầu tư của địa phương. Thành phố đã cân cảnh vật giá leo thang trên 4,3 tỷ đồng ủy thác sang Ngân hàng CSXH. Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay trên địa bàn thành phố

đang triển khai 12 chương trình tín dụng chính sách. Tổng dư nợ đạt trên 179,6 tỷ đồng, tăng trên 156,4 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm 7,8%, với 4.256 hộ vay. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Thị Thu Phương, thời gian qua, nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp không đủ điều kiện vay vốn ở các ngân hàng thương mại. 20 năm qua, Ngân hàng CSXH đã cho trên 71.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa bàn thành phố vay vốn, doanh số cho vay đạt gần 862 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt gần 682 tỷ đồng, giúp gần 6.700 hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho gần 13.300 lao động; trên 7.800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay

vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo trên 17.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 83 ngôi nhà cho hộ nghèo... Qua đó góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm từ trên 10% năm 2003 xuống còn 1,19% năm 2021.

Những năm qua, Ngân hàng CSXH đã thiết lập được mô hình tổ chức, phương thức quản lý vốn chính sách đặc thù, hiệu quả thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thành phố nhận ủy thác cho vay trực tiếp cùng một số nội dung công việc. Tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chiếm 99,6% tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai tại thành phố. 170 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động trực thuộc quản lý của 4 tổ chức, cùng với 19 điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH tại các phường, xã đã phát huy vai trò trong triển khai thực hiện tín dụng CSXH, chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm thuận lợi, công khai, minh bạch, dân chủ. Là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn Hội Nông dân phường Trần Lâm - một tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động rất hiệu quả, bà Đoàn Thị Thủy chỉ có vài tổ viên, khi Ngân hàng CSXH mới triển khai cho

vay người dân còn e dè do chưa hiểu quy trình, thủ tục vay, lãi suất, sợ vay xong không trả được vì chưa có phương án sản xuất, kinh doanh. Nhưng được UBND và Hội Nông dân phường vận động, giải thích, cán bộ Ngân hàng CSXH tận tình hướng dẫn, họ đã mạnh dạn vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Đến nay, tổ đã phát triển lên 40 tổ viên, quản lý dư nợ gần 1,9 tỷ đồng. Các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, kịp thời, không có nợ quá hạn phát sinh.

Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng CSXH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện tín dụng CSXH trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt quan tâm tập trung nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng CSXH để triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng CSXH, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng; ưu tiên vốn đáp ứng nhu cầu vay của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cũng như quan tâm đầu tư vốn cho các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thu hút nhiều lao động.

MINH NGUYỄN

## ► CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Tuyên dương con cán bộ, đoàn viên vượt khó học giỏi

Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN và PTNT) vừa tổ chức hội nghị tuyên dương con cán bộ, công nhân viên chức lao động đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, các cháu học sinh vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022, ngành NN và PTNT có 1.364 cháu là con cán bộ, công nhân viên chức lao động theo học từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó có 1.257 cháu đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi các cấp (4 học sinh giỏi cấp quốc gia; 32 học sinh giỏi cấp tỉnh; 169 học sinh giỏi huyện, thành phố; 388 học sinh giỏi cấp trường; 664 học sinh tiên tiến). Trong các cháu đạt học sinh giỏi các cấp có 35 cháu hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, Công đoàn ngành trao 71 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng và một tập vở cho các cháu con cán bộ, công nhân viên chức lao động đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh và các cháu vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022. Đây là hoạt động thường niên của công đoàn ngành NN và PTNT nhằm động viên, khích lệ con cán bộ, công nhân viên chức lao động thi đua trong học tập, rèn luyện.

BÁ MẠNH  
(Liên đoàn Lao động tỉnh)

## ► HUNG HÀ 187 học sinh được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 187 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của các trường THPT trên địa bàn huyện có tổng số điểm 3 môn theo khối đạt 26 điểm trở lên.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các em được học tập các chuyên đề về: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó giúp các em nâng cao nhận thức lý luận chính trị, tạo động lực để các em hăng hái học tập, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

BẢO AN

## Tổ chức sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần

Ban CHQS huyện Hưng Hà vừa tổ chức đối thoại dân chủ, sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần. Cấp ủy, chỉ huy đã triển khai tới quân nhân trong đơn vị một số nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của quân đội; thông tin một số nét về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang các cấp. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thông qua đối thoại, chỉ huy các cấp đã giải đáp các ý kiến, định hướng tư tưởng, nắm bắt và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quân nhân; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

Thời gian qua, thông qua việc triển khai và thực hiện nghiêm túc ngày chính trị, văn hóa tinh thần góp phần xây dựng Ban CHQS huyện Hưng Hà thành đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, cơ quan đơn vị được xây dựng mới khang trang, xanh - sạch - đẹp, được Bộ Quốc phòng chọn, xây dựng đơn vị điểm về an toàn giao thông trong toàn quân. Sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần là hoạt động được các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tích cực cải thiện môi trường văn hóa quân sự, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.

TRINH CƯỜNG

# Ngư trường nhộn nhịp trở lại khi giá xăng dầu giảm

Gần 1 tháng qua, giá xăng dầu giảm mạnh giúp ngư dân có thêm động lực, phấn khởi vươn khơi khai thác hải sản sau thời gian dài tàu nằm bờ. Ghi nhận tại cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải), không khí nhộn nhịp hơn hẳn cách đây một tháng. Mỗi ngày, hàng chục con tàu lớn, nhỏ nối đuôi nhau xuất bến. Dù thu nhập mỗi chuyến ra khơi phụ thuộc lớn vào sản lượng hải sản khai thác được nhưng chắc chắn số tiền bỏ ra cho nguyên, nhiên liệu giảm được đáng kể. Anh Nguyễn Văn Luyến, xã Hồng Tiến (Kiến Xương), chủ tàu cá TB.91056.TS cho biết: Trước kỳ điều chỉnh giảm giá xăng dầu, mỗi tháng tàu của tôi chỉ chạy khoảng 1 tuần vì nếu ra khơi nhiều sẽ lỗ, đành bắt được nhiều cón có chút công, hôm nào

tôm cá ít, số tiền bán hải sản hầu như chỉ đủ trang trải mua dầu. Khai thác gần bờ, đi về trong ngày, mỗi chuyến đi tàu của tôi tiêu tốn gần 100 lít dầu. Tính từ ngày 11/7 đến nay, giá dầu giảm gần 6.000 đồng/lít, mỗi chuyến đi tôi tiết kiệm được trên 500.000 đồng. Đang vụ cá khoai, trừ chi phí, mỗi chuyến ra khơi vợ chồng tôi thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng. Nhanh tay sửa soạn lại ngư cụ chuẩn bị cho chuyến đi biển mới, ngư dân Nguyễn Văn Thế, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) cho biết: Qua 4 kỳ giảm giá xăng dầu liên tiếp đã giúp tâm lý của ngư dân chúng tôi được giải tỏa bớt phần. Trung bình mỗi chuyến ra khơi, thuyền của tôi sử dụng khoảng 300 lít dầu. Giờ giá dầu giảm gần 6.000 đồng/lít so với hồi đầu tháng 7, tôi nhắm tính sẽ tiết kiệm được

gần 2 triệu đồng cho mỗi chuyến khai thác. Điều này sẽ giúp chúng tôi có thêm đồng ra, đồng vào trong bối cảnh vật giá leo thang như hiện nay. Hy vọng những chuyến đi biển tới thời tiết thuận lợi, đánh bắt bội thu để bà con có thêm nguồn trang trải cuộc sống, bù đắp cho quãng thời gian dài tàu nằm bờ vừa qua. Ông Nguyễn Văn Lương, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Tiền Hải cho biết: Cảng cá Cửa Lân hiện đang quản lý 260 tàu có chiều dài trên 6m, chủ yếu là các tàu khai thác bằng lưới rê, khai thác ven bờ và vùng lộng. Thời điểm giá dầu tăng cao, qua theo dõi có khoảng 60% tàu cá ngừng hoạt động. Sau các kỳ điều chỉnh giảm giá xăng dầu, đến nay 90% số tàu ra khơi trở lại. Đây là thời điểm số lượng tàu



Với giá dầu như hiện nay, mỗi chuyến đi tàu TB.91056.TS của anh Nguyễn Văn Luyến, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng.

cá tại cảng xuất bến tăng cao nhất so với đầu năm trở lại đây. Để việc ra khơi của ngư dân được thuận lợi, chúng tôi tạo mọi điều kiện về thủ tục pháp lý để ngư dân dễ dàng xuất bến. Đối với những tàu cá chưa đủ giấy tờ hoặc hết hạn kiểm định sẽ được hướng dẫn làm lại trong thời gian ngắn nhất để ngư dân yên tâm ra khơi. Song song với đó, khi tàu làm thủ tục ra, vào bến, chúng tôi cũng tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân

chấp hành các quy định của Luật Thủy sản cũng như các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, đặc biệt tuân thủ nghiêm việc ghi chép báo cáo, nhật ký khai thác, duy trì hoạt động thời bị giám sát hành trình...

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản, toàn tỉnh hiện có 761 tàu thuyền khai thác thủy hải sản, trong đó chủ yếu là tàu lưới rê, lưới kéo. Trước ngày 11/7/2022,

có khoảng 80% số tàu làm nghề lưới kéo và 30% số tàu làm nghề lưới rê và nghề khác nằm bờ do giá nhiên liệu tăng cao. Từ khi giá xăng dầu giảm liên tiếp, đến nay 90% số tàu đã hoạt động ổn định trở lại. Ngư dân cũng đang hưởng niềm vui kếp khi hải sản đánh bắt về đều được thương lái thu mua với giá cao do đang trong cao điểm mùa du lịch, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao.

NGÂN HUYNH

# Khu Tây Xuyên, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) được nhiều người biết đến với nghề làm truyền thống ở Hưng Nhân

người mù, người khuyết tật ở nhiều nơi. Ông Nghênh chia sẻ: Từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với nghề, lớn lên trải qua nhiều công việc khác nhau nhưng tôi luôn nung nấu ý định duy trì và phát triển nghề làm để có thể giúp đỡ nhiều người dân có việc làm. Hiện nay, cơ sở sản xuất đã có hơn 100 công nhân làm việc trực tiếp tại xưởng để vận hành 20 chiếc máy như: máy vót, máy bổ nan, máy bóc mẩu... Bên cạnh đó là đội ngũ lao động vệ tinh làm việc tại nhà thực hiện công đoạn đan mảnh theo hình thức cung cấp nguyên liệu đến tận gia đình và đến thu nhận sản phẩm mảnh

hoàn thiện. Vì vậy, công việc này kể cả người già, người khuyết tật, người mù, người có sức khỏe suy giảm cũng thực hiện được. Ông Hoàng Đức Mễ, khu Tây Xuyên là một trong những người đan mảnh đẹp. Ông Mễ tâm sự: Tôi bị mù, sống một mình trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp dột nát, sinh hoạt nhờ sự hỗ trợ của bà con trong xóm. Cơ sở sản xuất mảnh của ông Nghênh đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình; tư hướng dẫn đan, chớ nguyên liệu trúc nứa, con cước đến tận nhà rồi lại đến tận mảnh làm cho tôi yên tâm. Từ ngày làm mảnh trúc cho cơ sở, tôi có thu nhập để trang trải sinh hoạt, sửa lại được

ngôi nhà, cuộc sống bớt khổ hơn. Một trong những người lớn tuổi nhất vẫn còn minh mẫn theo nghề đan mảnh là bà Nguyễn Thị Đang, khu Tây Xuyên, bà chia sẻ: Được ông nên dạy, tôi làm nghề mảnh từ lúc 14 tuổi, đến nay đã hơn 80 tuổi vẫn theo được nghề. Trước đây làm mảnh rất vất vả, không có những thanh tre vót sẵn như bây giờ. Nay nhờ máy móc hiện đại, lại được cơ sở của ông Nghênh mang đến tận nhà, chớ nguyên liệu chỉ việc ở nhà đan rất thuận lợi nên con sức khỏe thì tôi còn làm. Không chỉ có ông Mễ hay bà Đang mà nhiều người tuổi cao, sức khỏe

yếu khắp làng và các vùng lân cận vẫn theo nghề làm mảnh. Với họ, nghề mảnh vừa cho thu nhập lại vừa tạo thêm niềm vui. Đặc biệt hơn còn giúp người dân Tây Xuyên không quên nghề làm mảnh truyền thống của ông cha. Cuộc sống con người ngày càng thay đổi nhưng mảnh trúc vẫn không mất đi giá trị của nó. Với tác dụng che nắng, che mưa, mảnh trở thành một sản phẩm đặc trưng ở nhiều vùng nông thôn. Các sản phẩm mảnh trúc, nứa của cơ sở ông Nghênh hiện phân phối tới nhiều nơi, trong đó 90% sản phẩm cho thị trường miền Nam và miền Trung còn lại là miền Bắc.

Sản xuất của cơ sở không đáp ứng đủ nhu cầu, làm ra bao nhiêu là bán hết đến đó. Nghề mảnh không chỉ giúp những người dân Tây Xuyên có thu nhập mà còn duy trì và phát triển được nghề truyền thống đã có từ xưa. Năm nay, ông Hoàng Văn Nghênh dự định sẽ mở rộng quy mô sản xuất để tạo thêm nhiều việc làm hơn nữa cho lao động trên địa bàn.



Người cao tuổi ở khu Tây Xuyên, thị trấn Hưng Nhân gắn bó với nghề đan mảnh.

Xuyên có thu nhập mà còn duy trì và phát triển được nghề truyền thống đã có từ xưa. Năm nay, ông Hoàng Văn Nghênh dự định sẽ

ANH TUYẾT